

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /CBTT-CTHĐQT  
V/v: Giải trình về Vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán  
trong báo cáo tài chính năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## **GIẢI TRÌNH**

(V/v: Giải trình về Vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);**

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (mã chứng khoán **VNY**) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của Quý Cơ quan tới Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 40/2020/HDDKT – CPAMB1 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam chi nhánh Miền Bắc được lập ngày 26/03/2021, có nêu Vấn đề nhấn mạnh tại thời điểm ngày 31/12/2020 như sau:

“*Tại thời điểm 31/12/2020, số lỗ lũy kế của đơn vị là 200.324.718.467 đồng, vượt 117.241.479.529 đồng so với số vốn đầu tư của chủ sở hữu cùng thời điểm. Và cũng tại ngày đó, khoản nợ phải trả của đơn vị đã vượt quá tài sản ngắn hạn của đơn vị là 187.001.251.582 đồng. Các dấu hiệu trên chỉ ra yếu tố không chắc chắn trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của đơn vị.*”

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I xin giải trình **Vấn đề nhấn mạnh** trên BCTC Kiểm toán của Công ty chúng tôi như sau:

Trong các năm qua, kể từ năm 2015 cho đến nay, tình hình kinh tế ngành Nông Nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra cũng như tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biến được dự báo tiếp tục ảnh hưởng tới sản xuất Nông Nghiệp làm cho giá cả và sản lượng trong ngành sụt giảm và đặc biệt là ngành chăn nuôi. Do vậy, Công ty chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh sản phẩm thuốc thú y, vắc xin thú y của Công ty, kết quả ảnh hưởng xấu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các năm qua. Ngoài ra, dư nợ vay của Công ty lớn dẫn đến chi phí tài chính hàng năm cao. Do vậy doanh thu không bù đắp được các loại chi phí của Công ty bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính. Công ty liên tục ghi nhận lỗ và số lỗ lũy kế đã vượt quá Vốn chủ sở hữu, vì vậy kiểm toán viên đã đưa ra **Vấn đề nhấn mạnh**.

Để khắc phục các khó khăn này, Công ty đang từng bước cải thiện quy trình sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh. Trong năm 2021, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ\_BT ngày 20/02/2021. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm



60.000.000.000 đồng từ nguồn phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay cho các cá nhân/tổ chức, từ đó sẽ giảm tải chi phí tài chính của Công ty, nâng cao năng lực quản trị tài chính và phân bổ nguồn lực phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty tin tưởng rằng, việc có thêm nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng Công ty, giảm áp lực trả lãi vay, đồng thời nâng cao năng lực quản lý kinh doanh sẽ giải quyết được các khó khăn của Công ty và dần dần đưa Công ty trở lại hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

